



ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด นั้น

จังหวัดพังงา ได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาววิศรุตดา จินนาพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
๒	นางสาวรัชนก ชูวรรณรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานตามจำนวนและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/
ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะ
หักท้วงผลงานให้หักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายธรรมบุญ ศรีวรรณนะ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดพังงา
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล)
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาววิศรดา จินนาพัฒน์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ	๑๒๙๖๙๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	๑๒๙๖๙๒	เลื่อนระดับ ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื่อในกระแสเลือด : กรณีศึกษา ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาแบบบันทึก SOS score เพื่อใช้ในการประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื่อในกระแสเลือด
๒	นางสาวรัชนก ชูวรรณรักษ์	งานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ	๑๔๒๑๘๐	งานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	๑๔๒๑๘๐	เลื่อนระดับ ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษา ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน คู่มือการบริหารยา MgSO ₄ และการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากยา